



จดหมายข่าว

สป.อว.

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๓๓ ประจำวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕



รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Reinventing University

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมมอบนโยบายและหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มรภ.ลำปาง มรภ.เชียงใหม่ และ มรภ.เชียงใหม่ โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด อว. ร่วมติดตามและนำเสนอศักยภาพงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม วว. ที่พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น ๒ อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



จากหน้า ๑

อนึ่ง โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หรือ Reinventing University เป็นโครงการฯ สำคัญที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา ทั้ง การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะอาจารย์ สามารถตอบสนองต่อการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งหวังยกระดับมหาวิทยาลัย ของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยจะได้ ใช้ความรู้ ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลุ่ม ยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมีความถนัดและเชี่ยวชาญ ผลักดันให้เกิดการ แข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยและยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ในกลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based & Community) จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนา ชุมชนเชิงพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ประเทศในระดับครัวเรือนและชุมชน ยกกระดับคุณภาพชีวิตรวมถึงความ เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมา วว. ได้มีการดำเนินการ อย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยฯในกลุ่มดังกล่าวเพื่อ กระจายผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม จากส่วนกลางไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ผ่านกลไก การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรและชุมชน สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ วว. มากยิ่งขึ้น





อว. เตรียมปรับเพดานเครดิตภาษี ๓๐๐ % สนับสนุนวิจัยฯ และเพิ่มจำนวนองค์กรรัฐ ที่สามารถให้สิทธิ์ยกเว้นภาษี กับผู้สนับสนุนการวิจัยฯ ได้

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕ ที่ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล - สภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอว.) จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี **นายดอน ปรมัตต์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ** เป็นประธาน พร้อมกล่าวตอนหนึ่งว่า การดำเนินงานของ สอว. ได้เกิดผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่าง ชัดเจน ทั้งการเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการ อุดมศึกษา รวมถึงการผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน การอุดมศึกษา หรือ หลักสูตรแกนต้นบอชท์ ที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ การประชุม ครั้งนี้ สอว. จึงมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑. มอบหมายให้คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา พิจารณากลับนกรองการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมาย ๒. เห็นชอบข้อเสนอ การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ และมอบหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดทำแผนงานและมาตรการขับเคลื่อนและจัดตั้งสถาบันศิลปะโรงเรียนเพาะช่าง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมทัศนศิลป์ งานฝีมือและหัตถกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถอนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งต่อยอดต้นทุนทรัพยากรสร้างสรรค์ที่หลากหลายและขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน



ข้อที่ ๓. เห็นชอบในหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ๓๐๐% ระยะต่อไป มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ ๔. เห็นชอบต่อแผน ดำเนินงานของภาคีความร่วมมืออวกาศไทยเพื่อพัฒนาและสร้างดาวเทียมสำหรับสำรวจและวิจัยจากวงโคจรรอบดวงจันทร์ หรือ TSC-2 เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถของประเทศด้านเทคโนโลยีอวกาศ และสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศ อุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งรวมถึงการใช้มูลค่าเพิ่มพลอยได้ที่ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ยกกระดับขีดความ สามารถของอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น วิศวกรรม อัดโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์แห่งอนาคต อวกาศยาน การขนส่ง เกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีดิจิทัล

ด้านนายเอก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. กล่าวว่า การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งภาควิชาการจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และกำลังคน ในระยะแรกจะขับเคลื่อนสถาบันศิลปะโรงเรียนเพาะช่างเป็นสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง สอว. เห็นพ้องต้องกันว่าจะสามารถช่วยขับเคลื่อน



เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศได้ ด้วยไทยมีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณภาพและมีมูลค่าได้กว่าแสนล้านบาทในแต่ละปี และกลายเป็นเป้าหมายเพื่อมาเรียนรู้และท่องเที่ยวของนักเดินทางจากทั่วโลกเป็นจำนวนมาก

ด้าน **นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว.** กล่าวถึงประเด็นการปรับปรุงมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓๐๐% ว่า หลังจากนั้น อว. และกระทรวงการคลัง จะร่วมกันปรับปรุงมาตรการยกเว้นภาษีฯ ในระยะต่อไปให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ปรับเพิ่มเพดานงบประมาณโครงการในกรณีที่เคยมีโครงการผ่านการพิจารณาแล้ว รวมทั้งให้เพิ่มเติมหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์หรือหน้าที่และอำนาจในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ตามกฎหมายพระราชกฤษฎีกา หรือกฎกระทรวงที่จัดตั้งหรือแบ่งส่วนงาน หรือหน่วยงานด้านการให้ทุนตามที่ สนอ. กำหนด และเมื่อภาคเอกชนมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจพัฒนากำลังคนด้าน ววน. หรือ กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาสามารถอยู่ในเงื่อนไขของการใช้มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนี้ได้ โดยจะเสนอให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ สนอ. ยังได้พิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ซึ่งเป็น (ร่าง) กฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยทั่วไป พ.ศ. และ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การวิจัยและข้อกำหนดจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีปัญหากับหลักศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พ.ศ.

เจ้าของ

กลุ่มสื่อสารองค์กร (สอ.) กองกลาง (กอก.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว.) เลขที่ ๗๕/๔๗ อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๗๐๐ ต่อ ๓๗๙๑-๓๗๙๓ เว็บไซต์ www.ops.go.th เฟซบุ๊ก [opsmhesi](https://www.facebook.com/opsmhesi) ทวิตเตอร์ [@opsmhesi](https://twitter.com/opsmhesi) **ที่ปรึกษา**

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์
นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย

ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
นายวันนี นนทศิริ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

กองบรรณาธิการ

นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัญญ์
นายวัชรพล วงษ์ไทย
สาวอินทรา บัวลอย

นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบุรณะ
นายปวิณ คุ้มรัมย์

นายกรภัทร์ จิตต์จำนงค์
นายจรัส เล็กเกาะทวด

ผู้พิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๒๕๖๐ e-mail: art.progress@hotmail.com



www.ops.go.th